



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายพูนศักดิ์ เชี่ยวสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามได้รวบรวมแผนงาน โครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามที่ดำเนินการโดยงบประมาณหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม มาจัดทำแผนการดำเนินการขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จึงได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามต่อไป

(ลงนาม)



(นายพูนศักดิ์ เชี่ยวสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 และดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้ แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาใน การดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานและการ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน	1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
การนำแผนดำเนินงานไปปฏิบัติ	3
ส่วนที่ 2	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	4
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	7

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และกองสวัสดิการและสังคม ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568 ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

(2) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

(3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(4) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามเพื่อแจ้งอำเภอศรีสงคราม หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อนำโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุมาดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยกำหนดส่งโครงการ (หรือตามแบบที่กำหนด) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 หากพ้นกำหนดนี้ไปก็สามารถจัดส่งเอกสารได้แต่จะได้นำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่เพิ่มเติมต่อไป

(2) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามเพื่อกำหนดให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม (ระดับฝ่ายต่าง ๆ) กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และกองสวัสดิการและสังคม นำแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะลงในแบบ ผด.01 และแบบ ผด.02 และจัดส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ภายในวันที่ 18 กันยายน 2567

(3) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จัดทำหนังสือบันทึกข้อความและหนังสือเชิญ ประชุมนำเสนอประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 2 ตุลาคม 2567

(4) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ประชุม และรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม แล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

(5) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 และได้พิจารณาแผนการดำเนินงานแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามประกาศเป็นแผนการดำเนินงานและเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จะปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม และที่อื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน และลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(6) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด (ฝ่าย) กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และกองสวัสดิการและสังคม ได้ทราบในการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแจ้งให้อำเภอศรีสงครามหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ สภากองการบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามเป็นรายบุคคลทุกคน พร้อมรูปเล่มแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้ให้ด้วย

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม มีดังนี้

(1) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(2) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

(3) ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อำเภอศรีสงครามเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

(4) ทำให้สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และกองสวัสดิการและสังคม หรือฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

(5) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

(6) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามจะนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ประกาศใช้แล้วไปดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อไป

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	2.74	30,000	0.25	สำนักปลัด, กองคลัง
	1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ขยายโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาสุขภาพและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	แผนงานการศึกษา	15	20.55	2,797,728	22.92	กองการศึกษา
	1.3 กลยุทธ์ ใ้กระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและพาหะนำโรคและส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล, เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	แผนงานสาธารณสุข	8	10.96	205,030	1.68	สำนักปลัด, กองสวัสดิการสังคม
	1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสังคมสงเคราะห์/ แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	8.22	120,000	0.98	กองสวัสดิการสังคม, สำนักปลัด
	1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีและสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีต่างๆ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	2.74	80,000	0.66	กองการศึกษา
	1.6 กลยุทธ์ จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และพนักงาน	แผนงานกลาง	5	6.85	6,929,240	56.77	สำนักปลัด, กองสวัสดิการสังคม
รวม			38	52.05	10,161,998	83.26	1 สำนักปลัด, 3 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการ	2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	4	5.48	357,000	2.92	กองการศึกษา
	รวม						
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกด้านศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	9.59	205,000	15.77	กองการศึกษา
	รวม						
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	3	4.11	30,000	0.25	สำนักปลัด
	รวม						
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองน่าอยู่	5.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน/บังคับใช้กฎหมายให้เป็นรูปธรรม	แผนงานบริหารทั่วไป	3	4.11	25,000	1.92	สำนักปลัด, กองคลัง
	5.2 กลยุทธ์ เฝ้าระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ฝ่าฝืนและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ	แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	8.22	76,600	5.28	สำนักปลัด
	5.3 กลยุทธ์ การดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน พัฒนาปรับปรุงสาธารณะสถานในท้องถิ่น	แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.37	5,000	0.04	กองสวัสดิการสังคม
	5.4 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	5.48	45,000	0.37	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนามบ้านเมืองน่าอยู่ (ต่อ)	5.6 กลยุทธ์ พัฒนา ชื่อมแซมเส้นทางคมนาคม และพัฒนากิจการบริการสาธารณะ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	9.59	1,300,100	10.65	กองช่าง
รวม			21	28.77	1,451,700	11.89	1 สำนัก 3 กอง
รวมทั้งสิ้น			73	100.00	12,205,698	100.00	1 สำนัก 4 กอง

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
						๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘		๒๕๖๘		
1	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	25,000	อุดหนุน อบต.บ้านเชียง	สำนักปลัด		๒๕๖๗	๒๕๖๗		๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการทางรัฐพิธี/ศาสนาพิธี เช่น วันปียมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ฯลฯ	5,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด				๒๕๖๘											ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		รวม	30,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาสุขภาพและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2568												ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖		
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน จำนวนเด็ก 70 คน	617,400	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา													ทุกเดือน หรือ 12 เดือน	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	1.) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 138,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปฎิรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบักหัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย จำนวน 70 คน อัตราคนละ 1,972 บาท/ปี 2.) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 11,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่านั่งรถเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สำหรับปฎิรูป.บ้านหนองบักหัว และวัดโพธิ์ชัย อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวนเด็ก 55 คน 3.)ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15,950 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านปฎิรูป. บ้านหนองบักหัว และวัดโพธิ์ชัย อัตราคนละ 290 บาท/ปี จำนวนเด็ก 55 คน 4.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 17,875 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านปฎิรูป. บ้านหนองบักหัว และวัดโพธิ์ชัย อัตราคนละ 325 บาท/ปี จำนวนเด็ก 50 คน 5.) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 26,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านปฎิรูป. บ้านหนองบักหัว และวัดโพธิ์ชัย อัตราคนละ 490 บาท/ปี จำนวนเด็ก 55 คน	209,817	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														สิงหาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาสุขภาพและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2568										ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๖๐	๒๖๑	๒๖๒	๒๖๓	๒๖๔	๒๖๕		๒๖๖	๒๖๗	
10	วัดตุงบ้านงานครัว (อาทาลเสริมนม)	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ลำพูนโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 454,467.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปฏิรูป, โรงเรียนบ้านยางน้อย และโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว อัตราคนละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนนักเรียน 215 คน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน วันวันเสาร์-อาทิตย์) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148,044.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปฏิรูป, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย อัตราคนละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเด็ก 70 คน	602,511	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๖๐	๒๖๑	๒๖๒	๒๖๓	๒๖๔	๒๖๕	๒๖๖	๒๖๗	๒๖๘	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาให้แก่วัยเด็ก พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						๕	๖	๗	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑		๑๒	
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.ศรีสงคราม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านปฏิรูปตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการ อบต.ศรีสงคราม	20,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา													สิงหาคม 2568
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบงท้าว ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนของกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการ อบต.ศรีสงคราม	30,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา													กันยายน 2568
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนค่ายศิลปะวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.ศรีสงคราม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านงอยตามโครงการค่ายศิลปะวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.ศรีสงคราม	30,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา													กรกฎาคม 2568
14	โครงการก่อสร้างห้องนำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบงท้าว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบงท้าว จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	30,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา													สิงหาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนทุนทางการศึกษา พัฒนาสุขภาพและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2568										ดำเนินการแล้วเสร็จ						
						๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘							
15	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารเช้าสำหรับจุดศูนย์กลางวันสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปฏีรูป, โรงเรียนบ้านยางงอย และ โรงเรียนบ้านหนองบักทิว อัตราคนละ 27.- บาท จำนวน 200 วัน จำนวนนักเรียน 215 คน	1,161,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา	←															↑	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
รวม			2,797,728	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

1.3 กลยุทธ์เฝ้าระวังและป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและพาหะนำโรคและส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล, เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ							
						๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘		๒๕๖๘						
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครสุขภาพจิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสุขภาพจิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดนครพนม	2,750	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด				↕														มีนาคม 2568
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000.- บาท	100,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม					↕													กรกฎาคม 2568
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนและระงับโรคระบาดจากสัตว์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคระบาดจากสัตว์ อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับป้องกันและระงับโรคระบาดจากสัตว์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องมือค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	10,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด																		เมื่อเกิดโรคระบาด
			รวม	-	2																		-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567												พ.ศ.2568												ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม																							ทุกเดือนหรือ 12 เดือน		
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม																							สิงหาคม 2568		
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม																							กรกฎาคม 2568		
4	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำขนมไทยให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	30,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม																							สิงหาคม 2568		
5	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอดงศรีสงครามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดงศรีสงครามโครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี	20,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม																							สิ้นาคม 2568		
			รวม	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2568										ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗		๒๕๗๘
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	10,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗	๒๕๗๘	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
		รวม	10,000	-	1												-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี และสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีต่างๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						๒๕๖	๒๕๖๗	๒๕๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒					
1	อุดหนุนอำเภอศรีสงครามตามโครงการจัดตั้งงานวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอศรีสงครามตามโครงการจัดตั้งงานวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันฉัตรมงคล ฯ ของอำเภอศรีสงคราม	20,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ศรีสงครามด้านยาเสพติด อบต.ศรีสงครามคัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ศรีสงครามด้านยาเสพติด อบต.ศรีสงครามคัพ เช่น ค่าย ค่ายอาหาร ค่ำสุด อุทยาน ฯ	60,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														กุมภาพันธ์ 2568
			รวม		1														

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.6 กลยุทธ์ จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และพนักงาน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 678 ราย เป็นเงิน แยกเป็น อายุ 60-69 ปี จำนวน 386 คน จัดสรรให้คนละ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี จำนวน 181 คน จัดสรรให้คนละ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี จำนวน 81 คน จัดสรรให้คนละ 800 บาท/เดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน จัดสรรให้คนละ 1,000 บาท/เดือน	5,317,200	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สิทธิได้รับ จำนวน 157 คน ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 8 คน และ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 150 คน	1,524,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 รายๆ ละ 500/เดือน	12,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	73,000	อบต.ศรีสงคราม	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากทำงานให้แก่หน่วยจ้างโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (ยกเว้นค่าจ้าง-ขั้นต่ำ)	3,040	อบต.ศรีสงคราม	กองคลัง	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน
รวม			6,929,240	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖		๒๕๖		
1	อุดหนุนสหกรณ์วัฒนธรรมตามโครงการจัดงานประเพณีมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	เพื่อช่วยเป็นเงินอุดหนุนสหกรณ์วัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม ตามโครงการจัดงานประเพณีมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	70,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา	๒๕๖	๒๕๖												พฤษภาคม 2567
2	อุดหนุนสหกรณ์วัฒนธรรมอำเภอศรีสงครามตามโครงการจัดทำเรือไฟ	เพื่อช่วยเป็นเงินอุดหนุนสหกรณ์วัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม ตามโครงการจัดทำเรือไฟ จังหวัดนครพนม	70,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														กันยายน 2568
3	โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เช่น ค่าจัดทำซุ้ม ขบวนแห่ ทุบปลา ฯลฯ	200,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														ธันวาคม 2567
4	ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	เพื่อช่วยเป็นเงินอุดหนุนสหกรณ์วัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	17,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														กรกฎาคม 2568
รวม			357,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดตั้ง คณะกรรมการและมูลนิธิป้องกัน

3.1 กฤษฎีกา ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกด้านศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖		
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เช่น ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ฯลฯ	50,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา													พฤษภาคม 2567	
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เช่น ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	20,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														สิงหาคม 2568
3	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเชิดชูเกียรติประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเชิดชูเกียรติประชาชน	5,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														กรกฎาคม 2568
4	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														กันยายน 2568
5	โครงการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	อบต.ศรีสงคราม	กองการศึกษา														เมษายน 2568

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกด้านศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2568														ดำเนินการแล้ว เสร็จ
						๒๕๕	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๖๐	๒๖๑	๒๖๒	๒๖๓	๒๖๔	๒๖๕	๒๖๖	๒๖๗	๒๖๘	
6	อุดหนุนวัดบ้านปฐิฐตามโครงการงาน ประเพณีบุญเข้ากรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดบ้านปฐิฐตาม โครงการงานประเพณีบุญเข้ากรรม ณ สำนัก ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมแห่งที่ 12 วัดบ้านปฐิฐ	50,000	อบต.ศรี สงคราม	กองการศึกษา															กุมภาพันธ์ 2568
7	อุดหนุนวัดวิชัยตามโครงการงาน ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดวิชัยตามโครงการงาน ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ บ้านหนองบักว	20,000	อบต.ศรี สงคราม	กองการศึกษา															กุมภาพันธ์ 2568
รวม			205,000	-	1															-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาหมู่บ้านเมืองน่าอยู่

5.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างธรรมภิบาลในภาคราชการและชุมชน/บังคับใช้กฎหมายให้เป็นรูปธรรม
แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2568														ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
						๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗	๒๕๗๘	๒๕๗๙	๒๕๘๐				
1	โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม	15,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด	←																เมื่อมีการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม
2	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	5,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด	←																เมื่อมีหนังสือสั่งการ
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ อบท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ (อบต. จัดเก็บภาษีเคลีอนท์)	5,000	อบต.ศรีสงคราม	กองคลัง					↔												ธันวาคม 2567
		รวม	25,000	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนากำบังกานเมืองน่าอยู่ (ต่อ)

5.2 กลยุทธ์ ให้นำระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้นำระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ไทย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567												ดำเนินการแล้ว
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	
1	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่	1,800	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด	←	→											มกราคม 2568
2	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,800	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด			↔										เมษายน 2568
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	18,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด			↔										เมษายน 2568
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	40,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด					↔								สิงหาคม 2568
5	โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาเสพติด	5,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด					↔								มิถุนายน 2568
6	อุดหนุนอำเภอศรีสงคราม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอศรีสงครามตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดบดินทรพนม	10,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด					↔								มิถุนายน 2568
รวม						1												-
																		-

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาหมู่บ้านเมืองน่าอยู่ (ต่อ)

5.4 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567								พ.ศ.2568					ดำเนินการแล้ว
						๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	
1	โครงการร่วมใจ ปองดอง สมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมใจ ปองดอง สมานฉันท์	5,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด														มีนาคม 2568
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล	10,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด									↕					สิงหาคม 2568
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป	10,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด									↕					สิงหาคม 2568
4	โครงการศรีสงครามเมืองสะอาด คนใจดีมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศรีสงคราม เมืองสะอาด คนใจดีมีสุข	20,000	อบต.ศรีสงคราม	สำนักปลัด													↕	สิงหาคม 2568
รวม																			-
รวม						1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาบ้านเรือนราษฎร (ต่อ)

5.6 กลยุทธ์ พัฒนา ช่อมแซมเส้นทางคมนาคม และพัฒนาการจัดกาบริการสาธารณสุขระยะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ดำเนินการแล้ว เสร็จ														
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖		๒๕๖													
1	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 บริเวณหน้าวัดวิชัย บ้านหนองบัวทิว หมู่ที่ 2	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บ่อ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 จำนวน 50 ท่อน และถมดินลูกรังหลังท่อระบายน้ำ	260,080	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง	๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖		๒๕๖						กันยายน 2568		
2	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ซอย 8 บ้านปฎิรูป หมู่ที่ 5	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 บ่อ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 จำนวน 100 ท่อน และถมดินลูกรังหลังท่อระบายน้ำ	315,050	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง																								กันยายน 2568	
3	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ซอย 8 บ้านปฎิรูป หมู่ที่ 9	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 บ่อ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 จำนวน 64 ท่อน และถมดินลูกรังหลังท่อระบายน้ำ	204,950	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง																									กันยายน 2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านยางงอยไปหนองปากตงรังระอรัท บ้านยางงอย หมู่ที่ 3	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร	42,450	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง																									กันยายน 2568

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาหมู่บ้านเื่องน้ำอ้อย (ต่อ)

5.6 กลยุทธ์ พัฒนา ช่องแคบเส้นทางคมนาคม และพัฒนาการจัดกาบริการสาธารณสุขและ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ							
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖								
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากดอแปดไป โพนหนองเป็นบ้านยางงอย หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	180,650	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง																		กันยายน 2568	
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบำบ ห้วยมะเดียง บ้านยางงอย หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 552 ลูกบาศก์เมตร	106,350	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง																			กันยายน 2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณถนนบุญชู ดายังหยุด ถึงดอแปด บ้านยางงอย หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร	190,570	อบต.ศรีสงคราม	กองช่าง																			กันยายน 2568
			รวม	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวม	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



